



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๓๒๕๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๘/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๘/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๘/๒๕๖๔
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทุกอำเภอดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ในวันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ตามแผนที่กำหนดไว้ในเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ โดยหากมีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน Booster เป็นเข็มที่ ๓ (ในผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ แล้ว) ให้ใช้วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรร่วมกับวัคซีนที่เหลือในพื้นที่ หากไม่มีวัคซีนคงเหลือให้ชี้แจงและนัดหมายเพื่อฉีดในวันต่อไปได้	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการรวบรวมแผนกระจายวัคซีนสำหรับประชาชน อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ในจังหวัดมหาสารคาม และประสานสถานศึกษา เพื่อขอใบแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีน โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ลงชื่อยินยอม เพื่อเสนอในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ และส่งให้กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔	- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๓	ให้ทุกหน่วยฉีดวัคซีนดำเนินการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีน จำนวนการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ให้ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ และให้คณะกรรมการอำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปรับข้อมูลจำนวนการฉีดวัคซีนของทุกหน่วยฉีด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของประชากร ในจังหวัดมหาสารคาม	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - คณะกรรมการอำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน (พนย.)
๔	ให้ทุกอำเภอประสานร้านขายยาให้เข้าร่วมเปิดให้บริการฉุกเฉินกับโครงการแจกชุดตรวจ ATK อย่างน้อยอำเภอละ จำนวน ๑ ร้าน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง ชุดตรวจ ATK ได้สะดวกมากขึ้น มอบท่านบุญถม ปาปะแพ (เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข) ดำเนินการสื่อสารให้บุคลากรด้านเภสัชกรให้ทราบและดำเนินการ	- เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๕	ให้ทีม JIT รายงานการใช้ชุดตรวจ ATK ของแต่ละอำเภอ ที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ในการประชุม EOC ทุกครั้ง	- ทีม JIT
๖	ให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดทำแผนการฉีดวัคซีน Pfizer ในประชาชนกลุ่มอายุ ๑๒-๑๘ ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา (ประชาชนนอกระบบการศึกษา เช่น ผู้ที่อยู่ในสถานพินิจ สถานคุมประพฤติ เป็นต้น ให้ดำเนินการแจ้งให้อำเภอเป็นผู้สำรวจเป้าหมาย) และส่งให้ทีม JIT ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขดำเนินการจัดทำ QR Code การลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน ในประชาชนนอกระบบการศึกษา กลุ่มอายุ ๑๒-๑๘ ปี	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - ทีม JIT - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๗	มอบนายหัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดทำร่างแผนการฉีดวัคซีน Pfizer ในประชาชนกลุ่มอายุ ๑๒-๑๘ ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม	- นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน - กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๘	ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนกลุ่มอายุ ๑๒-๑๘ ปี ของโรงเรียนสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	- โรงพยาบาลสุทธาเวช



(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

